

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SET Index – จะสี่ หรือ พี่สอง กันแน่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... กลับมามากันอีกระลอกจนได้ ซึ่งจริงๆ ก็เคยกล่าวไว้แล้วว่า จะยังไม่รีบมาเอ่ย

ถึงรูปแบบการแกว่งตัวของตลาด หรือ SET Index ในเชิงเทคนิค ให้อยู่เกินไ้หนัก... แต่ก็อย่างว่าแหละครับ ในช่วงนี้ ถ้าจะเอาหุ่นอะไรมา ก็อาจจะไม่มีใครสนใจอะไรมากนัก ไม่ว่าหุ่นนั้น จะดีแค่ไหน PE จะต่ำ แบบว่าต่ำมาก ๆ หรือ ราคาพื้นฐานจริง ๆ ที่นักวิเคราะห์ทำไว้กับ ราคาในตอนนั้น หุ่นบางตัวมีอชีพไซด์ ของราคาเกิน 50% ยังมีเลย บางตัวเกือบๆ 100% ก็มี... แต่ใครจะกล้าซื้อล่ะช่วงนี้ และส่วนมาก ก็รอ หรืออยากรู้มากกว่า ว่าตลาดหุ้น หรือ ตัว SET Index จะหยุดลงตรงไหน จะต่ำสุดที่เท่าไร หรือ แนวโน้ม ต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไง... ต้องกล่าวไว้เลยครั้บว่า ยังพอคาดการณ์ในเชิงเทคนิคได้อยู่ แม้ว่าจะเป็นเรื่อง ที่บางท่านอาจจะบอกว่า กราฟมันเสียไปแล้ว เพราะมันเกิดการลงจากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ มันเกิดจากรื่อง ที่อยู่เหนือการคาดหมายของตลาดมาก่อนหน้านี้ เรียกว่า CoVID-19 เป็นตัวสำคัญเลยนั่นแหละครับ และเป็นใช้ตัวใหม่ ซึ่งก็แน่นอน ไม่อยู่ในการคาดหมายของตลาดมาก่อนได้แน่ๆ... แต่บังเอิญ มันเกิดอารมณ์ของ ตลาดที่อยู่ในภาพของการทรมาณ จากการลง และอาจจะเริ่มท้อแท้ เริ่มหมดหวัง อยากขายหุ้นทิ้ง แม้แต่ สิทธิพรพี่อ้อๆ ก็ยังไม่อยากจะทำด้วยเลยเสียด้วยซ้ำ อยากถือเงินสดกันมากขึ้น (อันนี้ ประเทศไทยนะ) ซึ่งอารมณ์ที่ว่านี้ มันคืออารมณ์ของ คลื่น 4 นั่นเอง (ไม่ว่าจะคลื่น 4 ระดับไหน ก็ตามแต่)... แต่อย่างไร การลงในแต่ละคลื่น ก็ย่อมมีเงื่อนไข ถ้าลงมากเกินไป มันก็จะกลายเป็นรูปแบบอีกคลื่นอื่นมากกว่าไป

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว เกมของคลื่น 4 ถ้าเข้าสู่ปลายๆ คลื่น ก็จะมีเริ่มมีอาการของตลาด ออกไปในทาง อย่างที่กล่าว คือ ท้อแท้ เริ่มหมดหวัง อยากขายทิ้ง หรือตัดใจขาย กันไปเลยก็มี

แนวรับ : ... ตามคลื่น 4 ต้องไม่ต่ำกว่า 925 (950-930 ยิ่งน่าจะ)

เป้าหมาย : ... การดิ่งกลับ อาจจะต้องใช้เวลา และอาจจะมีเป้าสูง ๆ ได้

Price Chart...(SET Index)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SET Index... จากที่เคยกล่าวไปแล้วว่า ตัวเลข 924.70 หรือ เหนือเมฆเอาง่ายๆ คือ 925 ต้องไม่ต่ำกว่านี้ เพราะถ้าต่ำกว่านี้ จะไม่ใช่คลื่น 4 หรือ แปลว่า คลื่น 4 จบไปนานแล้ว และ คลื่น 5 ก็จบไปที่ 1850+/- (สูงสุดที่ผ่านมานั้นแหละ)... แปลว่า ที่ลงมา จนต่ำกว่า 924.70 หรือ หลุด 900 ด้วยแล้วนั้น มันจะ เป็นคลื่น 2 ใหญ่ๆ นั่นเอง เพราะ คลื่น 5 จบแล้วนั้น ก็จะได้คลื่น 1 ใหญ่ และการลง จะเป็น a b c ซึ่งก็คือ คลื่น 2 ใหญ่ นั่นเอง โดยจะมีเป้าหมาย ของคลื่น 2 นี้ ที่ระดับ 700-600 ได้ไม่ยาก (ที่ 800 อาจจะน้อยไป) เมื่อรู้เงื่อนไขแบบนี้ แล้วเป้าหมาย ถ้าหลุด 925 นั้น อาจจะไม่ใช่ไรๆ ถ้าเราเน้นมองยาว ก็ถือว่า น่าซื้อเก็บ